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Am y ffurflen ymateb yma

Darllenwch y brif ddogfen o’r enw “Cefnogi plant ac 
oedolion sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin plant 
yn rhywiol”

Yna atebwch y cwestiynau yn y ffurflen ymateb yma.

Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i ni erbyn Dydd 
Mercher 8 Hydref 2025.

E-bost: Rydych chi’n gallu llenwi’r ffurflen yma 
ar eich cyfrifiadur a’i hanfon drwy e-bost at: CSA.
NationalStrategy2025-2035Consultation@gov.wales

Neu ei argraffu a’i bostio i: 
Tîm Polisi Diogelu, Eiriolaeth a Chwynion
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

mailto:CSA.NationalStrategy2025-2035Consultation%40gov.wales?subject=
mailto:CSA.NationalStrategy2025-2035Consultation%40gov.wales?subject=
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Gwahanol iaith neu fformatau:

Os ydych chi eisiau’r ddogfen yma mewn fformat 
neu iaith wahanol, cysylltwch â ni yn: CSA.
NationalStrategy2025-2035Consultation@gov.wales

Neu ysgrifennwch at:
Tîm Polisi Diogelu, Eiriolaeth a Chwynion
Llywodraeth Cymru
Parc CathaysCity name (optional, probably does not 
need a translation)
Caerdydd
CF10 3NQ

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae Hawdd ei Ddeall Cymru wedi gwneud y 
ddogfen yma yn Hawdd ei Ddeall gan ddefnyddio 
Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth rydych 
chi’n ei feddwl am y fersiwn hawdd ei ddeall yma, 
cliciwch yma.

Rhif trwydded Photosymbols 403527247

mailto:CSA.NationalStrategy2025-2035Consultation%40gov.wales?subject=
mailto:CSA.NationalStrategy2025-2035Consultation%40gov.wales?subject=
https://www.ldw.org.uk/cy/hawdd-ei-ddeall-cymru/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://app.photosymbols.com/qr/403527247?token=7adf38b5d9cb492ac081fe722441ad0ecc3850dadcb93504765490dfa71d34f1
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Gwrando ar blant a phobl ifanc

Rydyn ni eisiau clywed beth mae plant a phobl ifanc 
yn ei feddwl.

Mae beth rydych chi’n feddwl yn bwysig a bydd yn 
helpu i lunio ein cynllun.

Fe wnaethon ni gynllun ar gyfer plant a phobl 
ifanc. Rydych chi’n gallu ei ddarllen yma: www.
llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-atal-ac-
ymateb-i-gam-drin-plant-yn-rhywiol

https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-atal-ac-ymateb-i-gam-drin-plant-yn-rhywiol
https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-atal-ac-ymateb-i-gam-drin-plant-yn-rhywiol
https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-atal-ac-ymateb-i-gam-drin-plant-yn-rhywiol
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Help a chefnogaeth

Mae darllen am gam-drin plant yn rhywiol yn gallu 
bod yn ofidus.

Os ydych chi’n teimlo’n drist, yn bryderus, neu os 
ydych chi angen siarad, mae cefnogaeth ar gael.

Os ydych chi’n berson ifanc:
Rydych chi’n gallu siarad â Childline. Mae’n rhad ac 
am ddim ac yn breifat.
Gwefan:	 www.childline.org.uk
Ffôn:	 0800 1111

Os ydych chi’n oedolyn:
Rydych chi’n gallu cysylltu â’r Llinell Gymorth Trais a 
Cham-drin Rhywiol 24/7. Mae hefyd yn rhad ac am 
ddim ac yn breifat.
Gwefan:	 sexualabusesupport.campaign.gov.uk/
Ffôn:	 0808 500 2222

https://www.childline.org.uk/
https://sexualabusesupport.campaign.gov.uk/
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Cwestiynau  

Eich enw

Ebost

Rhif ffôn



Tudalen 7

Dywedwch wrthyn ni os ydych chi yn:

Rhoi eich barn bersonol eich hun

Rhoi barn ar ran sefydliad  

Os ydych chi’n ymateb ar ran sefydliad, dywedwch 
wrthyn ni:

Teitl eich swydd

Enw eich sefydliad
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Cwestiynau

Cwestiwn 1. Ydych chi’n cytuno ein bod ni 
angen cynllun 10 mlynedd? Yn lle cynllun 
3 blynedd?

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf		

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam.  
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Cwestiwn 2. Ydych chi’n cytuno â’n 
gweledigaeth? 
Darllenwch dudalen 10 o’r brif ddogfen.

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam. A oes unrhyw beth fyddech chi 
eisiau ei newid?
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Cwestiwn 3. Ydych chi’n cytuno â’n 
blaenoriaethau i helpu i amddiffyn plant?
Darllenwch dudalennau 12 i 13 o’r brif ddogfen.

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam. Pa flaenoriaethau eraill ddylen ni 
eu cynnwys?
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Beth wnaethon ni ei ddarganfod

Cwestiwn 4. A oes unrhyw wybodaeth neu 
ymchwil arall y dylen ni ei ddefnyddio wrth 
wneud y cynllun terfynol?

Darllenwch dudalennau 14 i 17 o’r brif ddogfen.
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Nodau a chamau gweithredu

Cwestiwn 5. Ydych chi’n cytuno â Nod 1 y 
Strategaeth? 

Darllenwch dudalen 19 o’r brif ddogfen.

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam. 
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Cwestiwn 6. Ydych chi’n meddwl y bydd y 
camau gweithredu ar gyfer Nod 1 yn ein 
helpu i gyflawni ein gweledigaeth?

Darllenwch dudalennau 20 i 22 o’r brif ddogfen.

Ydw

Nac ydw 

Ddim yn siŵr

Os ydych chi’n dweud Na, pa gamau eraill 
ddylen ni eu cynnwys?
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Cwestiwn 7. Ydych chi’n cytuno â Nod 2 y 
Strategaeth? 

Darllenwch dudalen 23 o’r brif ddogfen.

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam. 
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Cwestiwn 8. Ydych chi’n meddwl y bydd y 
camau gweithredu ar gyfer Nod 2 yn ein 
helpu i gyflawni ein gweledigaeth?

Darllenwch dudalennau 24 i 25 o’r brif ddogfen.

Ydw

Nac ydw 

Ddim yn siŵr

Os ydych chi’n dweud Na, pa gamau eraill 
ddylen ni eu cynnwys?
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Cwestiwn 9. Ydych chi’n cytuno â Nod 3 y 
strategaeth? 

Darllenwch dudalen 26 o’r brif ddogfen.

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam. 
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Cwestiwn 10. Ydych chi’n meddwl y bydd 
y camau gweithredu ar gyfer Nod 3 yn ein 
helpu i gyflawni ein gweledigaeth?

Darllenwch dudalennau 27 i 28 o’r brif ddogfen.

Ydw

Nac ydw 

Ddim yn siŵr

Os ydych chi’n dweud Na, pa gamau eraill 
ddylen ni eu cynnwys?
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Cwestiwn 11. Ydych chi’n cytuno â Nod 4 y 
strategaeth? 
Darllenwch dudalen 29 o’r brif ddogfen.

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam. 
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Cwestiwn 12. Ydych chi’n meddwl y bydd 
y camau gweithredu ar gyfer Nod 4 yn ein 
helpu i gyflawni ein gweledigaeth?

Darllenwch dudalennau 30 i 31 o’r brif ddogfen.

Ydw

Nac ydw 

Ddim yn siŵr

Os ydych chi’n dweud Na, pa gamau eraill 
ddylen ni eu cynnwys?
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Cwestiwn 13. Ydych chi’n cytuno â nodau 
eraill y Strategaeth? 

Darllenwch dudalennau 32 i 33 o’r brif ddogfen.

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam. 
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Sefydliadau a phobl fydd yn helpu 
gyda’r nodau yma

Cwestiwn 14. Ydych chi’n meddwl y bydd y 
sefydliadau sydd yn cael eu rhestru yn ein 
helpu i gyflawni ein nodau?

Darllenwch dudalen 34 o’r brif ddogfen.

Ydw

Nac ydw

Ddim yn siŵr

Os ydych chi’n dweud Na, pwy arall ydych 
chi’n meddwl ddylai fod yn rhan ohono?
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Cydweithio

Cwestiwn 15. Ydych chi’n cytuno y bydd 
gweithio gyda’n gilydd yn ein helpu i 
gyrraedd ein nodau?
Darllenwch dudalennau 35 i 36 o’r brif ddogfen.

Cytuno’n gryf		

Cytuno 

Ddim yn siŵr

Anghytuno   

Anghytuno’n gryf

Os nad ydych yn cytuno, dywedwch wrthyn 
ni pam. Pa newidiadau ydyn ni’n gallu ni 
eu gwneud?
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Cwestiwn 16. A ddylen ni ychwanegu 
unrhyw beth arall i helpu pawb i deimlo 
eu bod wedi’u cynnwys a’u trin yn deg?

Ie

Na 

Ddim yn siŵr

Os oes, ysgrifennwch eich syniadau yn y 
blwch isod. 
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Yr iaith Gymraeg

Cwestiwn 17. Sut ydych chi’n meddwl y bydd 
y cynllun yn effeithio ar y Gymraeg?
Er enghraifft, a fydd yn helpu pobl i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn fwy? 

Cwestiwn 18. Ydych chi’n meddwl ein bod yn 
gallu gwneud unrhyw newidiadau i’r cynllun 
fyddai’n helpu:

•	 pobl i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

•	 cefnogi’r Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

•	 lleihau unrhyw effeithiau negyddol ar 
ddefnyddio’r Gymraeg.
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Sylwadau eraill

Cwestiwn 19. Ydych chi eisiau rhannu unrhyw 
beth arall dydyn ni ddim wedi gofyn amdano?
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Diolch am ateb y cwestiynau yma.

Efallai y byddwn yn rhannu’r atebion rydyn ni’n eu 
derbyn mewn adroddiad neu ar y rhyngrwyd. Fyddwn 
ni ddim yn rhannu eich gwybodaeth bersonol.

Os ydych chi eisiau i’ch ymateb aros yn 
breifat, ticiwch y blwch yma:

I ddarganfod sut rydyn ni’n defnyddio’ch 
gwybodaeth a’i chadw’n ddiogel, darllenwch lyfryn 
gwybodaeth GDPR: www.llyw.cymru/strategaeth-
genedlaethol-ar-atal-ac-ymateb-i-gam-drin-
plant-yn-rhywiol

https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-atal-ac-ymateb-i-gam-drin-plant-yn-rhywiol
https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-atal-ac-ymateb-i-gam-drin-plant-yn-rhywiol
https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-atal-ac-ymateb-i-gam-drin-plant-yn-rhywiol
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